



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด



วารสารฟ้าใส ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
45 หมู่ 14 ต.อุมเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โทรศัพท์ 043-501636

วารสาร

ฟ้าใส



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
ประจำเดือนกันยายน 2561

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2561
Vol. 2 No. 9 September 2018

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
Special Education Center of Roi-et



ผู้อำนวยการ

สารบัญ

CONTENT

วารสาร **ฟ้าใส**
 ขอเล่าเรื่องราวการดำเนินงานของ
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
 กิจกรรมของนักเรียนความก้าวหน้าในทักษะ
 พื้นฐานในการช่วยเหลือตนเอง ของนักเรียน
 สารความรู้ทั้งทางด้านการศึกษา และสังคม
 ขอให้ท่านผู้อ่านติดตาม วารสาร
ฟ้าใส ในฉบับต่อไป

วารสาร **ฟ้าใส**
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
 Special Education Center of Roi-et
 ที่ปรึกษา : นายวิฑูรย์ทอง วิชาญกูร
 นางสาวกนกวรรณ คุ้มยา
 นางสาวกฤติญา บุญสินชัย
 นางธาริณี บัลลสาแก้ว
 นางสาวสายฝน น้อยมงคล
 นางสาวณัฐวรรณ เนียมสอน
 นางสาวจรรย์นีย์ แคนชนบท
 นางสาวณัฐวรรณ เนียมสอน
 ช่างภาพ : คณะครูและพี่เลี้ยงทุกท่าน
 สนับสนุนข้อมูล : 45 หมู่ 14 ต.ทุ่งเม็ก อ.ธวัชบุรี
 ร้อยเอ็ด 45170
 โทร/โทรสาร : 043-501636 / 043-501636



2. ประชุมอนุกรรมการ



3. โครงการนันทกีฬา
 อนุชนสหชาติ
 โอลิมปิกไทย



4. ประเมินครูผู้ช่วย



6. พิธีเจริญพระพุทธมนต์
 ถวายพระพรชัยมงคล



ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง)
 แผนส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับ

คนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 2

วันที่ 5 กันยายน 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) แผนส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561- 2564) โดย นายวิฑูรย์ทอง วิชาญกูร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมเพื่อปรึกษาหารือรายงานผลการดำเนินงาน ครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด



กิจกรรม อาชาบำบัด

วันที่ 6 กันยายน 2561 คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยบริการอำเภอเชียงขวัญ และห้องเรียนชุมชนนอกหลักสูตรอำเภอธวัชบุรี ได้นำเด็กเข้ารับการกระตุ้นพัฒนาการกิจกรรม "อาชาบำบัด" เด็กๆสามารถนั่งทรงตัวบนหลังม้าในรูปแบบหันหลัง มีสมาธิในการทำกิจกรรม และปล่อยมือในท่าต่างๆได้ ณ ฟาร์ม ฟ้าใส ร้อยเอ็ด



โครงการอบรมพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ร้อยเอ็ด และศูนย์การศึกษา
 โสตศึกษา

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายวิฑูรย์ทอง วิชาญกูร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะบุคลากรครู เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศูนย์การศึกษาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลในสถานศึกษา สร้างสรรค์เด็กดีสู่สังคม กิจกรรมที่ ๒ ขับเคลื่อนสถานศึกษาเข้าสู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรม กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 10 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 25 - 26 กันยายน 2561 ณ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี



โครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิกไทย



วันที่ 11 กันยายน 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นางสาวกนกวรรณ คุ่มยา ตำแหน่งครูชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิกไทย เรื่องอบรมสาธิตผู้ปกครองและเด็ก โดย นายถาวร วิฆานง ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด



ประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยมีนายวิฑูรย์ทอง วิฑูรย์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน นางสาวกนกวรรณ คุ่มยา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ นายวิทยา สมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวกฤติญา บุญสินชัย หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป นางธาริณี ปัสสาแก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้ มีครู และบุคลากรร่วมให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการประเมินมี 4 ราย



นำเสนอ สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีต่อเล็งตาม



วันที่ 27 กันยายน 2561 (เวลา 09.00 น.) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายวิฑูรย์ทอง วิฑูรย์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางสาวดวงสมร นครราช ผู้แทนกลุ่มบริหารวิชาการ ได้ติดตามการดำเนินงาน การให้บริการนักเรียนรูปแบบพลิก และนักเรียนที่รับบริการตามบ้านของหน่วยบริการทั้ง 20 อำเภอ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด





ประชุม ประจำเดือน กันยายน

วันที่ 27 กันยายน 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายวิฑูรย์ทอง วิฑูรย์ทอง
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2561
เพื่อสรุป ชี้แจง รายงานผลการปฏิบัติงาน ร่วมพิจารณา
แนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และมอบของขวัญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดให้กับบุคลากร
ที่เกิดเดือนกันยายน และมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากร
ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ในการแข่งขันกีฬา "สายสัมพันธ์
ชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ" ประจำปี 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี



ศึกษาเล่นอย่างสนุกสนานที่ ๑๖เรียน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีร้อยเอ็ด

วันที่ 28 กันยายน 2561 คณะครู บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
ได้นำนักเรียนไปฝึกทักษะการเรียนรู้ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีร้อยเอ็ด เพื่อให้นักเรียน ได้ฝึกการเรียนรู้ทักษะ
การดำรงชีวิตประจำวัน ทักษะทางสังคม ,ทักษะวิชาการ เรื่องรู้จักชื้อปลาในภาพสามมิติในเครื่องเล่น
โดยบรรยากาศในครั้งนี้ นักเรียนต่างมีความสุข สนุกสนาน และตื่นเต้น

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙



วันที่ 28 กันยายน 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายวิฑูรย์ทอง วิฑูรย์ทอง
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการตุลาการ
อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สมาคมหมอลำภาคอีสาน และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี โดยมี
พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

โครงการ "อาสาทำดี ปันใจให้น้อง"



วันที่ 30 ก.ย. 61 ชมรมรัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดโครงการ
"อาสาทำดี ปันใจให้น้อง"
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดร้อยเอ็ด

